

เลี้ยงได้เลี้ยง เครื่องดื่มที่ไม่แนะนำให้ใส่กระบอกน้ำอะลูมิเนียม

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2567

กระบอกน้ำที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนั้น
ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคที่อำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานของเราเป็นอย่างมาก
นั่นก็คือเรื่องของการใช้งานในการใส่เครื่องดื่มในชีวิตประจำวันของเรา
หลายคนนำอุปกรณ์กระบอกน้ำนี้ไปใส่เครื่องดื่มแทบจะทุกชนิดเลยทีเดียว
โดยที่อาจจะละเลยไปว่ากระบอกน้ำดังกล่าวเป็นแบบพลาสติก แบบสแตนเลส
หรือเป็นแบบอะลูมิเนียม **กระบอกน้ำ**บางรูปแบบนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานอยู่
สามารถที่จะใส่เครื่องดื่มได้มากมายหลากหลายหรือน้อยแตกต่างกันออกไป
โดยเฉพาะหากเป็นกระบอกน้ำอะลูมิเนียม ยิ่งเป็นรูปแบบที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานเอามาก ๆ

กระบอกน้ำอะลูมิเนียมมีข้อดีคือเรื่องของการใส่ได้ทั้งเครื่องดื่มเย็นและเครื่องดื่มอุ่นๆ
หรือหากเป็นเครื่องดื่มร้อนเลยก็สามารถที่จะใช้งานได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกักเก็บอุณหภูมิที่ค่อนข้างดี
ทำให้เครื่องดื่มของเรายังคงรักษาอุณหภูมิได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า
แต่ก็ยังมีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังบางอย่างด้วยเช่นเดียวกัน
มีเครื่องดื่มบางชนิดที่คุณหลีกเลี่ยงในการใส่กระบอกน้ำอะลูมิเนียมของเรา
แล้ววันนี้เราจะพาคุณมาดูตัวอย่างของเครื่องดื่มที่คุณไม่ควรใส่
หรือไม่ก็ควรหลีกเลี่ยงในการใส่กระบอกน้ำอะลูมิเนียมของคุณ

น้ำผลไม้

น้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มอันดับแรก ๆ ที่เราอยากให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษ
ที่จะนำมาใส่กระบอกน้ำอะลูมิเนียมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้แท้ ๆ หรือน้ำผลไม้ที่มีการใส่น้ำตาลเพิ่มลงไป
สิ่งที่จะต้องระวังมีทั้งน้ำตาล และเรื่องของความเป็นกรดที่มีอยู่ในน้ำผลไม้เหล่านี้ในปริมาณที่เล็กน้อย
หากเรานำมาใช้นานวันเข้า มันอาจไปกัดกร่อนตัวกระบอกของเราได้ แต่หากเรานำมาใช้งานไม่นาน
เมื่อเราใช้เสร็จก็ควรที่จะนำมาล้างเก็บในที่ที่ หากนานไปกว่านั้นหรือผ่านเวลาไปหลายปี
ก็อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพที่รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางที่ดีเลี้ยงได้เลี้ยงเลย
หรือไม่ก็ใช้แก้วทั่วไปในการใส่น้ำผลไม้ น่าจะเหมาะสมกว่า

เครื่องดื่มที่เป็นโซดา

เครื่องดื่มประเภทโซดานั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโซดาทั่วไปที่ใส่ดื่มกันเลย
หรืออาจจะเป็นน้ำอัดลมในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะยอดนิยมเลยคือการดื่มน้ำอัดลมแบบน้ำตาล 0% ที่หลายคนก็มักจะนำมาใส่กระบอกกัน
เนื่องจากเป็นโซดาทำให้อาจจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนอยู่ เช่นเดียวกับการใส่น้ำผลไม้
หากเรานำมาใช้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อาจเกิดปัญหาการเสื่อมสภาพโดยเร็วของกระบอกของเราได้ด้วย

นม

นมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่หลายคนนิยมนำมาใส่ในกระบอกเช่นเดียวกัน
ซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไร เนื่องจากนมก็มีฤทธิ์กัดกร่อนบางอย่างอยู่เช่นเดียวกัน
ทำให้สารประกอบในกระบอกของเราเกิดหลุดร่อนออกมาอยู่ในเครื่องดื่มได้

นอกจากนี้ที่สำคัญมากเช่นเดียวกันคือเรื่องของกลิ่น ซึ่งอาจจะติดในอุปกรณ์ใส่เครื่องดื่มของเราได้ด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งกลิ่นเหล่านี้ยังเป็นกลิ่นที่ล้างออกหรือกำจัดออกไปได้ยาก ดังนั้นหากใช้งานจริง แนะนำให้เป็นกระบอกพลาสติกน่าจะดีมากกว่า

กาแฟ

กาแฟดูเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหากนำไปใช้งาน แต่ก็ยังมีข้อควรระวังบางประการอยู่ ก่อนอื่นเราต้องไปทำความเข้าใจธรรมชาติของกาแฟกันก่อน โดยส่วนมากแล้วกาแฟยิ่งอยู่ในระดับคั่วอ่อน ก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดหรือระดับความเป็นกรดอยู่ในตัวเครื่องดื่มค่อนข้างสูง และนี่เป็นเหตุผลให้การใส่กาแฟลงไป อาจจะมีความอันตรายเช่นเดียวกันกับการใส่น้ำผลไม้หรือโซดาลงไป และหากอยากนำมาใช้งานจริงให้ลองมองเป็นแบบพลาสติกน่าจะดีมากกว่า และจะปลอดภัยมากกว่าเพราะมันจะไม่สามารถกัดกร่อนได้

ขอบคุณข้อมูลจาก <https://bottle-perfect.com/>